

Số: 657/BC-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước và sau kỳ họp thứ mười tám HĐND khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết 56 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến thời điểm báo cáo, UBND tỉnh đã giải quyết xong 28 kiến nghị, đang giải quyết 28 kiến nghị. Kết quả giải quyết cụ thể từng ý kiến, kiến nghị như sau:

I. KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG (28 kiến nghị)

1. Kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (06 kiến nghị)

Cử tri xóm Lũng Sóc, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí cho công việc quản lý, bảo vệ cây gỗ Nghiến; cử tri các huyện Tràng Định, Đình Lập đề nghị quan tâm tăng phân diện tích cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp; hướng dẫn cho người dân cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thành đất rừng sản xuất để người dân canh tác; xem xét về mật độ cây keo chủ, bà con nhân dân trồng thực tế là 12 cây/m² để đảm bảo chất lượng mầm giống và giảm thời gian làm cỏ tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; kiến nghị sớm hoàn thành công trình nước sạch tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để người dân được sử dụng.

Qua kiểm tra, vị trí cây gỗ Nghiến theo kiến nghị được quy hoạch rừng sản xuất thuộc khu vực vùng 1. Đối chiếu quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ, theo quy định trên chỉ hỗ trợ cho các đối tượng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Vì vậy không có cơ sở xem xét hỗ trợ kinh phí như kiến nghị của cử tri.

Việc cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “*Đối tượng quy định tại Điều này là rừng sản xuất: diện tích tối đa được cải tạo một lần không quá 50 ha trong một tiểu khu rừng; khi cây trồng trên diện tích cải tạo đủ tiêu chí thành rừng, mới được thực hiện ở diện tích rừng khác trong cùng tiểu khu*”. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 09/11/2022 thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục

hội để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030, theo đó đã giao chỉ tiêu cho từng huyện, phù hợp với hiện trạng rừng sản xuất là rừng tự nhiên có khả năng tự phục hồi hiện có của từng huyện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành hướng dẫn số 14/HD-SNN ngày 30/11/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Hướng dẫn số 08/HD-SNN ngày 16/6/2023. Đề nghị các huyện chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thông tin, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định.

Theo Quyết định số 2980/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có tiêu chuẩn về Giống cây lâm nghiệp - Vườn cây đầu dòng - nhóm các loài cây Keo và Bạch đàn, quy định vườn cây đầu dòng phải đáp ứng các yêu cầu sau: “Cự ly cây trồng: cây cách cây 0,3 - 0,5 m; hàng cách hàng: 0,6 - 0,8 m” (tương đương với mật độ từ 25.000 - 55.555 cây/ha hoặc 2,5 cây/m² đến 5,5 cây/m²). Như vậy, việc quy định áp dụng mật độ cây keo giống 55.000 cây/ha (5,5 cây/m²) hiện nay được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn. Trên địa bàn huyện Hữu Lũng phần lớn là sản xuất giống cây lâm nghiệp tự phát, chưa thực hiện theo các quy định hiện hành. Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất giống cây lâm nghiệp (như vườn cung cấp hom đối với cây Keo, Bạch Đàn) thực hiện theo tiêu chuẩn quy định, nhằm đảm bảo cây con giống sản xuất đạt chất lượng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Yên Bình bắt đầu triển khai thi công từ ngày 28/12/2018, đến tháng 7/2020 đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế và đã tạm bàn giao cho UBND xã Yên Bình quản lý. Trong quá trình thực hiện, đã điều chỉnh một số hạng mục do ảnh hưởng từ thi công cải tạo sửa chữa tuyến đường ĐT.244; hiện nay công trình đã bàn giao cho UBND xã Yên Bình quản lý, cấp nước ổn định cho người dân trong đầu tháng 11/2023.

2. Kiến nghị về lĩnh vực giao thông (06 kiến nghị)

Cử tri kiến nghị việc thi công dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 4B làm sạt lở xuống ruộng, vườn của người dân; bổ sung một số biển báo giao thông, cống thoát nước. Cử tri các huyện: Tràng Định, Đình Lập, Chi Lăng, Văn Lãng kiến nghị đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại các thôn, xã để việc đi lại thuận tiện, an toàn, phát triển kinh tế.

Các kiến nghị của cử tri là chính đáng, theo đó trong quá trình thi công dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), một số thửa ruộng nằm tiếp giáp với dự án đã bị đất đá từ công trình xô sạt và khi trời mưa chảy xuống làm bồi lấp và hư hỏng một phần hoa màu trên các thửa ruộng. Sau khi nhận được phản ánh, các tổ chức, đơn vị liên quan đã kiểm tra, xác định thiệt hại và đã chi trả bồi thường, hỗ trợ 38 hộ gia đình bị ảnh hưởng với số tiền 295 triệu đồng. Một số kiến nghị về bổ sung biển báo giao thông, cống thoát nước đều đã được giải quyết.

UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030. Đề án sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối năm 2023, trong đó đề xuất thực hiện thí điểm Đề án trong 02 năm (2024-2025), mỗi năm xây dựng khoảng 10 cầu trên địa bàn các huyện, sau đó tổng kết, đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện để có cơ sở triển khai giai đoạn tiếp theo. Sau khi được thông qua, UBND tỉnh sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

3. Kiến nghị lĩnh vực tài nguyên môi trường (05 kiến nghị)

Cử tri thành phố Lạng Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế; cử tri xã Bình Xá, huyện Đình Lập đề nghị xem xét tiếp tục thu hồi một phần diện tích đất của Công ty Lâm nghiệp để giao cho các hộ dân không có hoặc có ít đất sản xuất lâm nghiệp; cử tri xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng kiến nghị việc san gạt đất hiện nay nhà nước không cho phép, tuy nhiên để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, đề nghị xem xét có cơ chế, chính sách cho người dân cải tạo tại chỗ những diện tích nhỏ hẹp, gồ ghề và có sự giám sát của UBND xã, tạo mặt bằng làm vườn ươm được thuận tiện; kiến nghị chuyển mục đích để xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; kiến nghị sớm có quy hoạch khu vực xử lý rác thải của thành phố Lạng Sơn, hiện nay bãi rác trên địa bàn huyện Văn Lãng trong những năm tới sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định, đến nay công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Về ưu tiên phát triển các khu công nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian qua luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, để tạo sinh kế, việc làm cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Hiện nay tỉnh đang hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó quy hoạch khu vực tập trung phát triển các Khu công nghiệp tại địa bàn các huyện có vị trí thuận lợi về giao thông, có dư địa phát triển như các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập. Giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đặt ra tỉnh Lạng Sơn có 07 Khu công nghiệp với tổng diện tích 2.055 ha; mỗi huyện đầu tư được ít nhất một cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Đến nay tỉnh đã thành lập được 07 cụm công nghiệp, hiện đang tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ thành lập 04 cụm công nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với tổng số vốn 6.361 tỷ đồng, hiện nay nhà đầu tư đang tích cực triển khai các thủ tục, trình tự, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

Kết quả rà soát cho thấy, mức bình quân sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình trên địa bàn xã Bính Xá là 9,9 ha/hộ; xã Đình Lập là 8,56 ha/hộ (*mức bình quân không bao gồm diện tích đất Công ty lâm nghiệp được cho thuê và diện tích đất bàn giao về địa phương*), về cơ bản không có hộ dân nào không có đất để sản xuất nông nghiệp. Để sử dụng hiệu quả quỹ đất của tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Đình Lập nói riêng, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, có phương án sử dụng hợp lý bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các công ty lâm nghiệp, người dân địa phương để phục vụ phát triển kinh tế.

Về kiến nghị san gạt đất: hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) để trình Quốc hội ban hành; UBND tỉnh Lạng Sơn đã góp ý dự án Luật nêu trên, trong đó đã đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về quản lý, khai thác đất san lấp đối với một số trường hợp hạ độ cao, cải tạo mặt bằng.

Người sử dụng đất nói chung, cử tri xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng nói riêng có nhu cầu tách hộ, xây dựng nhà ở trên nhóm đất nông nghiệp (đất trồng rừng, đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm...) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt. Theo quy định pháp luật hiện hành không giao cho địa phương “*quy định cơ chế riêng hoặc cơ chế đặc thù*” để người dân được phép chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở trong khu vực Nhà nước đã quy hoạch thực hiện dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư hạ tầng xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng nói riêng.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bổ sung một số vị trí xử lý chất thải rắn cho địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện lân cận với tổng diện tích khoảng 50 ha. Hiện nay Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đang được tỉnh hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến trong tháng 12/2023 ban hành.

4. Kiến nghị về lĩnh vực Công Thương (02 kiến nghị)

Kiến nghị xã Ái Quốc huyện Lộc Bình đã được đầu tư 24 km đường dây hạ thế, tuy nhiên công trình chưa hoàn thành và đã dừng thi công từ cuối năm 2021 đến nay chưa được tiếp tục thực hiện; kiến nghị sớm xem xét điều chỉnh bổ sung Cụm công nghiệp số 1 Kháng Chiến vào quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025, để huyện Tràng Định có căn cứ triển khai thực hiện các bước về quy hoạch và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, phân kỳ năm 2021 được Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 2094/QĐ-BCT ngày 01/09/2021, trong đó tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình có quy mô xây dựng mới 24 km đường dây hạ thế 0,4kV sau các trạm biến áp có sẵn; 215 công tơ và 36,2 km dây sau công tơ cấp điện cho các hộ dân. Đến nay đã hoàn thành việc cấp điện cho các hộ dân tại xã Ái Quốc.

UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó huyện Trảng Định có 02 Cụm công nghiệp được đưa vào quy hoạch là Cụm công nghiệp số 1 Kháng Chiến, diện tích khoảng 60 ha tại xã Kháng Chiến, thực hiện giai đoạn năm 2021-2030 và Cụm công nghiệp Quốc Khánh, diện tích 30 ha tại xã Quốc Khánh, giai đoạn thực hiện sau năm 2030.

5. Kiến nghị lĩnh vực Văn hóa (02 kiến nghị)

Cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ và ưu tiên bố trí nguồn lực để hoàn thành việc xây dựng, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; có cơ chế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nhà văn hoá thôn đối với xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao lên 200 triệu đồng/nhà trở lên.

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần mang lại hiệu quả trong đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

UBND tỉnh xác định việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với xây dựng nhà văn hóa xã, sân thể thao xã, thôn là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay khả năng cân đối ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đồng thời đang trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021 - 2025, do vậy UBND tỉnh thống nhất chưa xem xét trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND tại thời điểm hiện nay. Để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo bổ sung hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn năm 2024 và năm 2025 để thực hiện nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xã, thôn và sân thể thao xã, bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Kết thúc giai đoạn thực hiện chính sách, UBND tỉnh sẽ đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND và tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ mới cho giai đoạn tiếp theo.

3. Kiến nghị về chế độ, chính sách (3 kiến nghị)

Cử tri xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn để có căn cứ thực hiện quy định tại Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cử tri thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng kiến nghị chế độ phụ cấp cho các chi hội đoàn thể, tổ trưởng thôn, khối phố; điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với chức danh không chuyên trách ở cấp thôn cho phù hợp; điều chỉnh phụ cấp của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh so với phụ cấp của Phó các Đoàn thể khác (Hội CCB là 0,8%, các Đoàn thể khác là 0,9%).

UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức

danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thay thế Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Hai nghị quyết trên sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023.

7. Kiến nghị khác (04 kiến nghị)

(1) Cử tri xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng đề nghị xem xét bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo vì số tiền nhỏ mang tính chất bảo trợ xã hội không mang tính chất hỗ trợ giảm nghèo, nên chuyển vào chính sách bảo trợ xã hội để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội.

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Đây là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, với mức hỗ trợ thấp, tỉnh Lạng Sơn cũng như một số tỉnh, thành phố đã đề xuất Chính phủ bãi bỏ chính sách này hoặc có cơ chế hỗ trợ giảm trừ vào hoá đơn tiền điện thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ, tuy nhiên đến nay chưa được giải quyết.

(2) Cử tri xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng phản ánh quá trình xử phạt nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với các vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp người vi phạm khi nhận quyết định xử phạt đã trốn tránh không thi hành hoặc cố tình thi hành chậm, muộn. Đề nghị cần có chế tài xử lý nhanh, dứt điểm tình trạng này bằng việc cưỡng chế lao động công ích tập trung với những trường hợp có điều kiện thi hành nhưng cố tình trốn tránh hoặc thi hành chậm, muộn.

Căn cứ quy định tại Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì trường hợp đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính không chấp hành quyết định xử phạt theo quy định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo các biện pháp được quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối chiếu quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa có quy định việc các đối tượng vi phạm không chấp hành thì cưỡng chế bằng hình thức lao động công ích; tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét.

(3) Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn kiến nghị thời gian gần đây các vụ phạm pháp có sử dụng súng, đạn, vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt Lạng Sơn là một tỉnh biên giới cần phải có chế tài xử lý các hành vi vi phạm và quy định cụ thể về quản lý, sử dụng súng đạn.

Công tác quản lý, vận động, đấu tranh vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ luôn được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định khác liên quan.

Tính từ năm 2020 đến nay đã vận động Nhân dân tham gia ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đạt 100%; tổ chức 3.865 buổi tuyên truyền với 289.502 lượt người tham gia. Lực lượng chức năng đã vận động thu hồi trên 1.744 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại, 7,9 kg thuốc nổ, tiền chất thuốc nổ; phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 107 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó khởi tố 24 vụ, 27 bị can, xử phạt hành chính 56 vụ, 80 đối tượng.

(4) Cử tri xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia kiến nghị quan tâm xem xét, làm rõ về địa giới hành chính giữa xã Hòa Bình và xã Thiện Thuật.

Ngày 17/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 660/QĐ-BNV công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Lạng Sơn đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 21/10/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 660/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, đến nay đã bàn giao cho UBND cấp huyện, cấp xã hồ sơ sản phẩm Dự án 513, đề nghị UBND huyện Bình Gia chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã liên quan xác định địa giới hành chính giữa xã Hòa Bình và xã Thiện Thuật theo thẩm quyền.

II. KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT (28 kiến nghị)

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (05 kiến nghị)

Cử tri huyện Tràng Định đề nghị quan tâm, bố trí kinh phí mua hoặc trang bị các công cụ hỗ trợ phù hợp phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả cho các xã biên giới. Cử tri xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng kiến nghị xem xét đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại xóm Lũng Soóc, kiến nghị có phương án chống ngập úng cánh đồng Nà Tấu, Nà Tâm và đầu tư tuyến nước sạch Lũng Tảng - Vài Cà; xây dựng trạm bơm để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Lũng Mần.

Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm đã trang bị, cấp cho Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định các công cụ, phương tiện nhằm hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. UBND tỉnh đã có văn bản số 775/UBND-KT ngày 23/6/2023 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 gửi các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trong đó đề nghị hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được cấp kinh phí thực hiện nội dung này.

Về kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước: Qua kiểm tra hiện trạng vào mùa mưa lũ tại các khu vực cử tri kiến nghị, việc thoát nước rất chậm, gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân và diện

tích lúa, hoa màu. Đây là khu vực núi đá bao quanh, khu vực ngập úng liên quan đến 3 xã Gia Lộc, Bằng Mạc, Mai Sao, huyện Chi Lăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng báo cáo, đề xuất, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ xem xét phương án tối ưu để giải quyết tình trạng ngập úng vào mùa mưa tại khu vực 3 xã trên.

Đối với kiến nghị đầu tư tuyến nước sạch Lũng Tằng - Vài Cà: Dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 01 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổng hợp, đề xuất, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ xem xét phương án tối ưu xây dựng tuyến ống cấp nước sạch trong thời gian tới.

Kiến nghị xây dựng trạm bơm tại thôn Lũng Mân: Qua kiểm tra vị trí đề nghị xây dựng trạm bơm là giếng nước, tuy nhiên chỉ đủ phục vụ khoảng 7-8 máy bơm nhỏ cá nhân nên việc xây dựng trạm bơm tưới là không phù hợp (lượng nước trong giếng không đáp ứng khả năng cung cấp cho máy bơm liên tục). Để giải quyết kiến nghị của cử tri, giao UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo xã Gia Lộc thành lập Tổ hợp tác để quản lý hiện trạng công trình giếng nước phục vụ sản xuất, kê khai diện tích để được hỗ trợ kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi, hỗ trợ tiền điện hoạt động các máy bơm cá nhân đang sử dụng; về lâu dài, huyện Chi Lăng xem xét hỗ trợ máy bơm đã chiến cho Tổ hợp tác, hỗ trợ đường ống để thực hiện tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

2. Kiến nghị về lĩnh vực giao thông (17 kiến nghị)

Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH.21 từ Ba Sơn đến Pò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp đoạn đường từ trụ sở UBND xã Quốc Việt ra đến ngã 3 đường rẽ xuống đồn biên phòng Bình Nghi (tỉnh lộ 229); kiến nghị có phương án quản lý đối với các đoạn đường do nấn của km17+700, tỉnh lộ 237, đã giải phóng mặt bằng không cho các hộ dân tự ý lấn chiếm; xây dựng, lắp đặt rãnh mương thoát nước, cống thoát nước do bị tắc vào mùa mưa...;

Các kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số đoạn đường theo kiến nghị, đoạn rãnh bị hư hỏng, xuống cấp, lắp đặt cống, bổ sung nắp cống, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm vệ sinh, thoát nước, an toàn giao thông.

3. Kiến nghị khác (06 kiến nghị)

(1) Cử tri huyện Lộc Bình kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 theo định hướng tập trung nguồn lực vào các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn này.

Theo Kết luận tại Thông báo số 250/TB-KTNN ngày 07/7/2023 của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn thì UBND huyện Lộc Bình bố trí vốn của Tiểu dự án 1, Dự án 4 và vốn của Tiểu dự án 1, Dự án 5 cho 01 công trình trường học không phù hợp theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc tập

trung nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đầu tư cho 01 xã về đích nông thôn mới chưa đúng với quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công theo quy định.

(2) Cử tri xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 308/BC-UBND gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư các hạng mục công trình xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, xếp hạng di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó đã đăng ký nhu cầu đầu tư Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ với các hạng mục tại Nhà lưu niệm và Khu tưởng niệm, với tổng kinh phí 22 tỷ đồng. Sau khi được bố trí kinh phí, UBND tỉnh sẽ thực hiện trình tự, thủ tục lập dự án tu bổ di tích theo quy định.

(3) Cử tri xã Kiên Mộc, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập kiến nghị sớm mở lại cửa khẩu phụ Bản Chắt, huyện Đình Lập để Nhân dân lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Để sớm mở lại các cửa khẩu, UBND tỉnh có Công hàm số 13/CH-VP ngày 05/4/2022 gửi Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đề nghị phía Quảng Tây chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá tình hình an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để hai bên cùng hợp tác chặt chẽ, sớm mở lại các cặp cửa khẩu phụ/lối mở truyền thống trên địa bàn hai Tỉnh - Khu. Đồng thời tỉnh cũng đưa nội dung này vào trao đổi, thống nhất tại các cơ chế hợp tác cấp tỉnh, khu và các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh với phía Quảng Tây; kiến nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương trao đổi, thúc đẩy phía Trung Quốc sớm khôi phục lại hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ/lối mở trên địa bàn hai Bên để Nhân dân hai nước giao lưu, trao đổi hàng hoá, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

(4) Kiến nghị xem xét, tạo điều kiện cho thành phố Lạng Sơn quy hoạch lại nghĩa trang khi sáp nhập huyện Cao Lộc, vì hiện nay nghĩa trang thành phố đã đầy; sớm quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Ý kiến của cử tri là phù hợp với tình hình thực tế, việc quy hoạch nghĩa trang thành phố Lạng Sơn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý vị trí quy hoạch tại các xã Hoà Cư, Hải Yên, Gia Cát, huyện Cao Lộc, với quy mô diện tích khoảng 206,6 ha để bổ sung vào Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000; Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan lập Đề án xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn xây dựng và cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng, trong đó sẽ xác định cụ thể các vị trí, khu vực xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố để tổ chức đầu tư xây dựng. Sau khi Đề án được thông qua, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở thực hiện công tác quản lý lĩnh vực trên theo quy định.

(5) Cử tri xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn; xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình và huyện Tràng Định kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn sau khi khảo sát sớm lắp đặt trạm BTS để phủ sóng mạng đến 100% các thôn, bản để đảm bảo việc trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền số đạt hiệu quả.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã xem xét **50** vị trí đề xuất của doanh nghiệp, trong đó đã chấp thuận được 36 vị trí đầu tư xây dựng trạm BTS. Trong đó 02 trạm BTS tại các thôn bản trắng sóng; 05 trạm BTS tại các thôn bản sóng yếu và 29 trạm BTS tại các vị trí khác nhằm mở rộng vùng phủ sóng.

Việc phát triển hạ tầng viễn thông để đảm bảo 100% các thôn, bản trên địa bàn tỉnh được phủ sóng di động gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều nơi dân cư sinh sống rải rác, địa hình đồi núi, số lượng thuê bao quá thấp, thu dịch vụ thấp, không đủ để bù đắp kinh phí xây dựng trạm, công tác quản lý, vận hành làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh nên các doanh nghiệp viễn thông không bố trí nguồn lực để phát triển hạ tầng tại các khu vực này. Để giải quyết tình trạng trên, nguồn lực phát triển trạm BTS tại các thôn/bản được sử dụng từ kinh phí Quỹ Viễn thông công ích. Quỹ này do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai trên phạm vi toàn quốc. Do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai phủ sóng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nhu cầu thông tin, truyền thông của Nhân dân và phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đến năm 2025 xóa khu vực trắng sóng tại các vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn.

(6) Cử tri xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập đề nghị xem xét, thu hồi phần đất canh tác của Công ty cổ phần Xanh Lạng Sơn (trước đây là Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc Shinec) để giao cho UBND xã quản lý (do Công ty được giao đất nhưng không quản lý, canh tác dẫn đến để người dân lấn chiếm, UBND xã cũng không liên lạc được với đại diện Công ty).

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng đất và việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh và cử tri được biết để tiếp tục theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (ĐTK).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền